



เทวาลัย

สถานสายใยชาวอักษร



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๗ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔



ข่าวจากฝ่ายวิรัชกิจ



เอกอัครราชทูตออสเตรเลียเยือนคณะอักษรศาสตร์



ฯพณฯ James Wise เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัสววิรุพหการ คณบดี รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตรภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิจ สุตันทวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณยุพิน จันท์เจริญสิน ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ มนุษยศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ คณบดีได้นำเอกอัครราชทูตชมอาคารมหาจุฬาลงกรณ์พร้อมอธิบาย ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของอาคาร และอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ พาชมหอพระไตรปิฎกนานาชาติ หลังจากนั้น ฯพณฯ James Wise ได้พบกับนิสิตคณะอักษรศาสตร์ และได้บรรยายเรื่อง “Scholarships and Study in Australia”



ฯพณฯ James Wise เริ่มต้นการบรรยายด้วยการแนะนำตนเองว่าเรียนอักษรศาสตร์เช่นกัน และเอกวิชาประวัติศาสตร์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับนิสิต ก่อนที่จะเล่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ และการเรียนในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งประสบการณ์การเป็นนักศึกษาของตนเองด้วย

ฯพณฯ James Wise มีอารมณ์ขัน มีท่วงท่าและน้ำเสียงที่เป็นกันเองกับนิสิตมาก การบรรยายจึงไม่ได้มีบรรยากาศของเอกอัครราชทูตกล่าวกับนิสิต หากแต่เหมือนการพูดคุยกันระหว่างผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์กับนักศึกษาวัยรุ่นที่มีความสนใจศึกษาต่อ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียเปิดโอกาสให้นิสิตซักถามและตอบคำถามได้อย่างครบถ้วน ชัดเจนและเป็นกันเอง ในการบรรยายครั้งนี้ อาจารย์มธุริน ลีละเศรษฐกุล และอาจารย์ Scott Humphries ได้ร่วมกันทำหน้าที่เป็นพิธีกร



ลำดับต่อไปเป็นการให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษา การสมัครขอรับทุน และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนโดย คุณบุษริน สินธุนาวารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการศึกษาและการฝึกอบรมของ Australian Trade Commission เมื่อการบรรยายเสร็จสิ้น คณบดีและรองคณบดีได้นำ ฯพณฯ James Wise ชมอาคารมหาจักรีสิรินธร โดยได้เยี่ยมชมห้องต่างๆ โดยเฉพาะ ห้องสมุด “สรรพศาสตร์สโมสร” ของศูนย์สารนิเทศภายในอาคารมหาจักรีสิรินธร ซึ่ง คุณยุพิน จันท์เจริญสิน ได้นำชมและอธิบายกิจกรรมต่างๆ ในห้องโดยละเอียด เอกอัครราชทูตยังได้ชมศูนย์ศิลปะการละคร สดใส พันธุมโกมล โรงละครของคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งนิสิตเอกวิชาศิลปการละครปี 4 กำลังซ้อมละคร Senior Project เรื่อง “The Good Body” อาจารย์พันพัสสา ฐูปเทียน อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกซ้อมละครของนิสิต เอกอัครราชทูตออสเตรเลียขอขอบคุณ คณบดี คณาจารย์และนิสิตที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและแสดงความประสงค์จะจัดกิจกรรมต่อเนื่องระหว่างคณะอักษรศาสตร์และสถานทูตออสเตรเลียในโอกาสต่อไป





ข่าวจากศูนย์คตินวิทยา

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2554 เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ในปี 2554 ตามคำสั่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ 113/2554 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ณ ถลาง เป็นประธานคณะกรรมการสาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา เป็นประธานคณะกรรมการสาขาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และเป็นกรรมการสาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและสาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง และ อาจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร เป็นกรรมการสาขาศิลปะการแสดง



ใคร ทำอะไร ที่ไหน

✉ ศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วัฒนางกูร ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโรงเรียนวังไกลกังวล ดำเนินการสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมปีการศึกษา 2554 วิชาภาษาเยอรมัน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

สัมมนาอาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ ประจำปี 2554
ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ น.ส.วลัยลักษณ์ ช่อพันธุ์กุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com